

สถานี ก.ค.ศ.

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

นำเสนอเมื่อ : 14 พ.ย. 2560

สถานี ก.ค.ศ.

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัด สพฐ.

กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2560
โดยกำหนดให้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รับสมัครคัดเลือกวันที่ 22 - 28
พฤศจิกายน 2560 (โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประเมินประวัติและผลงานวันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2560
สอบข้อเขียนวันที่ 16 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 ธันวาคม 2560
และประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
โดยการคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศร 0206.6/ว 16 และ ว 17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 นั้น
ในวันนี้จึงนำสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ดังกล่าว มาบอกกล่าวให้ไตร่ตรองกัน ดังนี้

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก
2. ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

2.1 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม
วิทยาการอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว
ตามระบบคุณธรรมที่ยึดความรูความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ และประโยชน์ของทางราชการ
ตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะหรือตามที่ส่วนราชการกำหนด

2.2 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยาการอิสลามศึกษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว
จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสังกัดที่ส

สมัครเข้ารับการศึกษาตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามที่สวทช.กำหนด

สำหรับผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ การปฏิบัติหน้าที่สอนดังกล่าว ต้องเป็นการสอนในสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบายดี) ด้วย

3. สถานศึกษาที่จะรับการบรรจุและแต่งตั้งต้องมีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด

4. การกำหนดวิชาเอกเพื่อใช้ในการคัดเลือก ให้ผู้ดำเนินการคัดเลือกพิจารณาตามความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา

5. การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศไว้ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี

นอกจากสาระความรู้ที่นำมาบอกกล่าวในวันนี้แล้ว ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการศึกษาจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติที่ ก.ค.ศ. รับรอง และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งศึกษาข้อมูลจากประกาศรับสมัคร เพื่อความรอบคอบก่อนมีการรับสมัครด้วย จะได้ไม่พลาดการเข้ารับการศึกษาในครั้งนี้

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ที่มา [สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 พฤศจิกายน 2560](#)